

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện chương trình
hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thực hiện Công văn số 1432/BKH-CN-SHTT ngày 08/5/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổng kết chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011 - 2015 và xây dựng chương trình giai đoạn 2016 - 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. KẾT QUẢ TRỰC TIẾP THAM GIA VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

TT	Nội dung	Ghi chú
1	Tổng số và danh sách các dự án đề xuất tham gia Chương trình - Tổng số dự án đề xuất: 01 - Tên dự án đã đề xuất: “Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Sở hữu trí tuệ trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh”.	
2	Tổng số và danh sách các dự án đã được phê duyệt cho triển khai - Tổng số dự án: 01 dự án - Tên dự án đã được phê duyệt: “Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Sở hữu trí tuệ trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh”.	
3	Tổng kinh phí được hỗ trợ từ Chương trình: 668.600.000 đồng	
4	Tổng kinh phí địa phương đã đối ứng để tham gia thực hiện Chương trình: 176.600.000 đồng	

II. HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI TỪ KẾT QUẢ THAM GIA, THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Tăng giá bán, uy tín và sự nhận biết của người tiêu dùng đối với sản phẩm được bảo hộ:

Thông qua dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ đã giúp các doanh nghiệp và công chúng hiểu rõ vai trò, chức năng và sự phối hợp hoạt động của hệ thống các cơ quan có liên quan như: cơ quan đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, cơ quan đăng ký và quản lý chất lượng, đăng ký kinh doanh, cơ quan công an, quản lý thị trường, hải quan... Từ đó, làm thay đổi nhận thức của doanh nghiệp về việc chấp hành và thực thi Luật Sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh. Dự án đã hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn hướng tới các thị trường mục tiêu, tạo cơ hội quảng bá hình ảnh thương hiệu và sản phẩm của doanh nghiệp để phát triển thương hiệu và

tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Mặt khác, thông qua các hình thức quảng bá trên các phương tiện truyền thông đại chúng như Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Website của Sở Khoa học và Công nghệ... dự án đã tạo ra tiền đề và cơ sở để phát triển tài sản trí tuệ của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra dự án cũng đã góp phần thiết thực trong việc nâng cao hiểu biết của người tiêu dùng về lĩnh vực sở hữu trí tuệ - một lĩnh vực tương đối mới mẻ đối với người dân. Từ những hiểu biết này đã giúp cho người tiêu dùng sớm hình thành được những nhận thức mới về Luật Sở hữu trí tuệ và tạo dựng cho họ ý thức được việc chấp hành, tôn trọng quyền và nghĩa vụ theo pháp luật về sở hữu trí tuệ. Chương trình đã tạo điều kiện cho người tiêu dùng có cơ hội tiếp cận với các vấn đề về sở hữu trí tuệ, cung cấp cho họ những thông tin bổ ích trong việc lựa chọn và tiêu dùng những sản phẩm tốt. Chương trình đã tạo ra một diễn đàn trao đổi thông tin đúng, khách quan và sinh động giữa các doanh nghiệp và người tiêu dùng.

2. Các tổ chức tập thể được thành lập, kiện toàn.

Trong quá trình triển khai dự án đã thu hút được hơn 20 doanh nghiệp và làng nghề thực hiện phóng sự giới thiệu quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu cùng với những thành quả đạt được của các hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình. Trong đó, phải kể tới một số đơn vị tiêu biểu như: Công ty TNHH Công nghiệp thực phẩm Tất Thắng, Công ty CP kỹ nghệ gỗ MDF Long Việt, Công ty CP Vi Na Tây Nguyên Đắk Nông, Công ty TNHH Hoàng Phát, Công ty CP Mía đường Đắk Nông, Công ty TNHH MTV cà phê Đắk Nông, Công ty CP Phân bón TM Phú Thịnh, Công ty TNHH Thiên Nông Phú, Công ty TNHH An Long Sơn, Công ty TNHH Tiến Hà, Công ty TNHH Thủy điện xanh Đắk Nông, Công ty, Xí nghiệp Thương mại Cơ khí và Dịch vụ Thanh Cần, HTX nông lâm nghiệp và thương mại Tia Sáng, Cơ sở sản xuất mây tre đan Hoàng Anh, Làng nghề thổ cẩm xã Đắk Nia...

3. Gia tăng số lượng đơn sở hữu trí tuệ.

Trong 3 năm thực hiện thực hiện Dự án thuộc Chương trình, số đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp là 42 đơn, trong đó có 24 đăng ký đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ. Cùng khoảng thời gian đó, số lượng đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp trước khi thực hiện Dự án thuộc Chương trình là 29 đơn (số liệu được tính từ năm 2009 đến năm 2011), trong đó có 16 đơn đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ. Như vậy số lượng đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tăng khoảng 44,83% so với cùng khoảng thời gian trước khi thực hiện Dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ. Điều đó chứng tỏ thông qua các Dự án thuộc Chương trình đã thu hút được sự chú ý, quan tâm của doanh nghiệp cũng như người dân trên địa bàn tỉnh. Từ đó góp phần gia tăng sức cạnh tranh và uy tín của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

4. Số lượng các lớp tập huấn, tuyên truyền được tổ chức, số lượng người tham gia.

- Số lượng các lớp tập huấn, tuyên truyền được tổ chức: Dự án “Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ phát trên Đài Truyền hình Đắk Nông” đã xây dựng 24 Chương trình “Sở hữu trí tuệ và cuộc sống” và phát trên sóng của

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh qua kênh PTD. Buổi phát sóng chính thức vào 20 giờ tối thứ hai của tuần thứ nhất và tuần thứ ba trong tháng và phát lại vào sáng hôm sau trên kênh PTD (một tháng 2 số). Thời lượng của chương trình từ 20 - 25 phút.

- Số lượng người tham gia:

+ Khách giả xem truyền hình gửi thư, gọi điện về chương trình: 220 người.

+ Khách giả xem chương trình từ nguồn doanh nghiệp, làng nghề đã phối hợp thực hiện phóng sự: gần 200 người.

+ Khách giả thông qua các kênh khác: khoảng 100 người.

III. CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ CỦA ĐỊA PHƯƠNG

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 30/8/2012 về việc ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2012-2015 (gọi tắt là *Chương trình*). Căn cứ theo nội dung của Chương trình, đến nay đã tổ chức lớp tập huấn về các nội dung liên quan đến sở hữu trí tuệ và điều tra, khảo sát về nhu cầu bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, hỗ trợ triển khai việc thành lập Hội tập thể và thủ tục xây dựng và đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu tập thể "Tiêu Đắk Song - Đắk Nông". Tuy nhiên, trong quá trình triển khai do chưa có quy định về cơ chế chính sách hỗ trợ cụ thể đối với phần kinh phí hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân nên chưa thể thực hiện được.

IV. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

Là một địa phương còn nhiều khó khăn, kính đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu tăng cường hỗ trợ triển khai nhiều dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Có quy định mức hỗ trợ cụ thể đối với các tỉnh, thành phố để làm căn cứ xây dựng, triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh, thành phố.

Kính đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, tổng hợp. *Đức*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT Nguyễn Đức Luyện;
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KHTH-Ph.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Luyện